

**Little Saigon ngày 04-11-2008.**

Lũn đũ tiên trong lịch sũ 232 năm lập quốc, cũ tri Hoakũ vũ a cũn bũ mũ t thanh niên gũ c Phichâu vào ghũ Tổng Thống cũ a mình, đũ là ông Barack Hussein Obama, thuũ cũ Tổng Dân Chũ. Tổng lũ cũ a ông Obama cũ m đũ t 8 năm cũ m quyũ n đũ y hung hiũ m cũ a tổng thũ ng George W. Bush thuũ cũ Tổng Hòa. Đũ n đũ y, phũ i nhũ n mũ t sũ thũ t là dân Mỹ đũ thoát ra khũ i tâm lý kũ thũ mũ u da, đũ khũ ng đũ nh nũ c Mỹ là mũ t Hiũ p Chúng Quũ c đĩch thũ c. Tổng ng trũ ng cho Thũ Giũ i Thu Nhũ, thành mũ u mũ c cũ a mũ t Xã Hiũ i Phát Triũ n Toàn Diũ n trong tiũ n trình Kinh Tũ Toàn Cũ u Hóa và Dân Chũ Hóa Toàn Cũ u. Nhũ ng trũ c đũ, nũ c Mỹ đũ trũ thành đũ i tổng cũ n phũ i tiêu đũ t cũ a Phong Trào Khũ ng Bũ Quũ c Tũ al-Qaeda. Vì Mỹ là mũ t Siêu Cũũ ng, đũ đũ u cho Quũ c Gia Do Thái, kũ tũ thù cũ a khũ i Rũ p Hiũ Giáo. Vũ tũ n công 911 cũ a al-Qaeda vào Trung Tâm Thũũ ng Mũ i Quũ c Tũ New York, và Bũ Quũ c Phòng Mũ tũ i Hoa Thũ nh Đũ n đũ làm cho “Con Đũ i Bàng Mũ chuyũ n cánh”, giáng nhũ ng đũn phũ đũ u xuũ ng các nũ c nuũ đũũ ng, và ãng hũ cho Khũ ng Bũ. Cũũ c chiũ n cũ p nhũng đũnh tan chính quyũ n Taliban tũ i Afghanistan, sũo hũũ t cũ a Osama bin Laden lũnh tũ al-Qaeda. Rũ i thũ a thũ ng tiêu đũ t lũn chính quyũ n đũ c tài Saddam Hussein tũ i Iraq. Đũ n đũ y là TT Bush đũ khũng cũn tuân thũ nguyên tũ cũ khũ i chiũ n truyũ n thũ ng cũ a nũ c Mỹ nũ a. Tũ cũ là cũ đũnh trũ đũ đũ t chiũ n thũ ng cũũ cũng, cũ khũng tũ n công trũũ cũ. Cũũ cũ chính vì thũ, cũũ c chiũ n Iraq đũ thũ ng vũ quân sũ, nhũ ng sa lũ y vũ an ninh và ãn đũnh chính trũ, ãn bũ kũo dũi, hao tũ n cũ danh đũ lũn tài lũ cũ quũ nhiũ u, làm cho dân Mỹ oũn ghũt, thũ giũ i lũn ỏn. Tũ cũ cũ hũ i cho Iran cũ thũ cũũ ng Mỹ.

Tũ sau Chiũ n Tranh Lũ nh, tiũ n trình Kinh Tũ Thũ Trũũ ng Toàn Cũ u Hóa là mũ t xuũ hũũ ng khũng thũ đũo ngũũ cũ, các nũ c cũ Dũn Chũ, hay Đũũ c Tài, kũ cũ cũũng Sũ n, cũũng mũ cũ nhũn phũ i tũ nguyũ n gia nhũ p. Các khũ i liên quũ cũ gia xuũ t hiũ n đũ cũn bũũ ng lũ cũ lũũũ ng kinh tũ vũ i các cũũ ng quũ cũ. Thũ Trũũ ng Chung ỏu Chũu trũ thành Liên ỏu lũ n lũ n quy tũ hũ u hũ t các nũ c Tũ ỏu, rũ i Đũng ỏu vào hũ thũ ng tiũ n tũ Euro. Các nũ c Đũng Nam ỏ thành ASEAN, mũ rũũ ng thành Tũ Do Mũ u Đũ ch ỏ Chũu AFTA, đũ n ỏ Chũu Thái Bũnh Đũũũ ng APEC, rũ i Hiũ p Tác ỏ, ỏũ là ASEM. Hoakũ cũũng Canada và Mũ Tũũ Cũ cũũng thành lũ p Thũ Trũũ ng Chung Bũ cũ Mỹ NAFTA. Tũ đũ cũ các xũ nghiũ p kũ nghũ sũ n xuũ t cũ a Mỹ chuyũ n qua Mũ đũ cũ cũũng nhũ rũ. Cũũng nhũ Mũ thũ t nghiũ p. Vũ n cũ a Tài Phiũ t Mũ đũ vào các Cũũng Ty Đũ Quũ cũ Gia, đũm đũ u tũ vào Trung cũũ ng và các nũ c đũũng phát triũ n. Nuũ cũ Mỹ trũ thành Thũ Trũũ ng Tiêu Thũ sũ n phũ m gia cũũ cũ cũ a các nũ c đũ. Mũ nhũũ m nhũn là cũn nũ lũ n nhũ t cũ a cũ thũ giũ i, sũ nũ hiũ n nay đũ lũn trũn 12.000 tũ USD. Tuy nhũn Tũ Bũ n Mũ vũ n là ông cũũ lũ n nhũ t hoàn vũ. Kinh tũ Mũ mũ t đũ n nũ i lũ cũ. Chính quyũ n Bush bũ cũ phũ i làm trũi vũ i nguyên tũ cũ đũnh thuũ lũũ tiũ n, đũ ỏũ đũũng phũũũ ng phỏp giũũ m thuũ cho nhũ giũũ u, nhũ m thuũ hũt vũ n đũ u tũ tũ quũ cũ cũũ i tũ i quũ cũ cũ trũ vũ.

Nhũũng rũũ i các ngân hũũng và các cũũũng ty tài chũũũng Mỹ đũ tũ bũn rũ vũ thũ siũũ đũũ cũ cũ a mình,

## Dân Mỹ thực sự muốn đổi thay khi biết Obama làm Tổng Thống

T&#225;c Gi&#7843;: Lý Đ&#228;i Nguyên

Th&#7913; Ba, 11 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2008 15:35

---

Vào thời Tổng Do M&#248;u Đ&#228;ch, chính quyền không can thiệp vào thị trường, nhiều doanh nghiệp tài chính vô trách nhiệm, bất lợi không biết truy tố. Thị trường kéo nhau xuống phá sản. Tròn bão tài chính từ Hoảng cứu luôn hệ thống thị trường tài chính qu&#228;t vào cơn cuồng loạn. Chính phủ Mỹ và các nước Dân Chủ tiên tiến phải đổ tiền vào cứu các ngân hàng. Nói trống rỗng là tầm thường “Qu&#228;c H&#248;a Hóa” các công ty tài chính đổ kh&#228;i phá sản. Lợi ích niềm tin của dân chúng. Vì dân chúng các nước Dân Chủ Tổng Bên Tiên Tiến thì tiền bạc đổ vào ngân hàng. Dân vốn là chủ nợ vốn là con nợ của nhà Bank. Trong thời gian Tổng Bên, vốn là gốc của kinh tế. Hệ thống nhà Bank nắm nguồn vốn, là nơi lưu trữ của kinh tế, là huyết mạch của xã hội, kể cả là hệ thống của chính quyền nữa. Nên mới gọi đó là nơi tập trung “siêu quyền lực” ban phát mệnh lệnh cho thị trường, nhập sản phẩm cho xã hội, nhập thị trường của chính quyền. Nhưng sau tròn bão tài chính này, hệ thống tài chính của Siêu Cường Mỹ, của thị trường đã phải nhập các Chính Quyền can thiệp, nên thị trường siêu hình đó đã lọt vào tay chính quyền của mới nước, mà mới nước không cứu mình nữa, phải cùng hợp tác với nhau để có biện pháp chung. Nhưng nước Mỹ lại vốn là nước đứng đầu của nền kinh tế thị trường thị trường. Chính vì vậy mà chính quyền Dân Chủ Obama từ đây, có mặt và trách nhiệm vô cùng lớn lao và khó khăn.

L&#228; dĩ nhiên, khuyến khích bảo hộ m&#248;u đ&#228;ch của họ của đảng Dân Chủ đã lợi ích, và giới của Xã Hội Chủ Nghĩa hoang tưởng của ông Obama đã chết ti&#228;t. Nhu cầu của nền chính trị và kinh tế Mỹ cũng như toàn thị trường ngày nay, đang mở ra hướng đi từ Nhóm Thực Nhân Chủ Nhân Văn, với các Xã Hội Tổng Do Công Bằng của Kinh tế Thị Trường Toàn Cầu Hóa và Chính Trị Dân Chủ Hóa Toàn Cầu, để cứu Hộ trợ giúp hệ thống Luật Pháp Trong Sáng Công Chính, nhằm bảo vệ Giá Trị và Quyền Lợi Con Người, an toàn Xã Hội, an ninh Quốc Gia, hòa bình Thế Giới. Không riêng gì nước Mỹ, mà bất cứ quốc gia nào đi ngược lại với nhu cầu của Nhân Loại để đánh mất niềm tin của Con Người, cũng khó tồn tại bền vững. Chính sự đánh mất niềm tin của Người Dân vào các Công Ty Tài Chính hiện nay, đã làm cho thị trường siêu quyền lực của hệ thống nhiên biến mất thôi. Với niềm tin của cộng tri Mỹ vào vai trò lãnh đạo của Tân Tổng Thống Dân Chủ Obama, cho cả đa số Thị trường Việt và Hộ Việt trong tay, mà không đáp ứng được với nhu cầu của Quốc Dân Mỹ và nguyện vọng của toàn Thế Giới, thì đó là một thất bại.

S&#228; thật thì nền Kinh Tế Quốc Tế vẫn còn đó. Dù chính quyền Cựu Tổng Hòa Bush có làm mất lòng dân đến đâu, thì cũng phải công bằng, mà nhận rằng: Tổng khủng bố 911, nước Mỹ rằng là thật, người dân có tội do là thật, nhưng cuộc tập hợp khủng bố là thật, mà bên Kinh Tế Quốc Tế không thể có bất cứ cuộc bạo loạn nào, thì việc mất an ninh nữa, chính quyền Cựu Tổng Hòa Bush đã có công nhận. Hiện nay mọi chiến tranh vẫn còn đ&#228;y r&#228;y, cuộc chiến đưa vũ trang đang đổ kh&#228;i đổ y, nếu cái gọi là “Thay Đ&#228;i” của chính quyền Dân Chủ Obama chỉ để che giấu những phát triển của truyền thống Tổng Do, Dân Chủ, Đ&#228;o Đ&#228;c của Quốc Dân Hoa Kỳ mất bản chất, là rút d&#228; r&#228;i vào cơn mê phải dùng tới chiến tranh để xóa bàn làm lỗi. Tổng h&#228;n là tỏ ra lơ đãng ng&#228;i tới lung tung, làm cho Hoảng từ đánh mất vai trò lãnh đạo thị trường của một Siêu Cường kinh tế, chính trị, quân sự và kỹ thuật của mình.